



Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: NGỌC TRÂM

Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.
Ảnh: THÀNH TÂM

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO Thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn



Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Hòa Bình (Vũ Thư).
Ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN

Giám sát việc triển khai thực hiện chế độ chính sách tại xã Vũ An và Vũ Ninh

Chiều ngày 12/1, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại xã Vũ An và Vũ Ninh (Kiến Xương). Dự buổi giám sát có đồng chí Vũ Ngọc Trí, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo báo cáo nhanh của 2 địa phương, dịp Tết Nguyên đán năm nay, xã Vũ An có 748 lượt người, xã Vũ Ninh có 419 lượt người thuộc diện

người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận quà tết. Đến thời điểm này, chính quyền 2 xã đã vận động các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trao quà cho một số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; trong đó xã Vũ An đã trao 85 suất, xã Vũ Ninh trao 105 suất. Hiện nay, các xã đang tiếp tục kêu gọi, vận động các nhà tài trợ tặng quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

(Xem tiếp trang 4)
DUY TÙNG

73 dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh

Sáng ngày 12/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2022 - 2023. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới chúc mừng và tham quan khu trưng bày các dự án tại cuộc thi.

Cuộc thi thu hút 73 dự án ở 16 lĩnh vực của gần 150 em học sinh đến từ các trường THCS và THPT trong tỉnh. Các dự án dự thi tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như: năng lượng vật lý, kỹ thuật cơ khí, hóa, sinh, y sinh, khoa học môi trường,

khoa học sức khỏe, khoa học thực vật, rô bốt và máy thông minh... Nhiều dự án, sản phẩm mang tính sáng tạo, tính thực tiễn cao, chi phí sản xuất thấp, quy trình sản xuất đơn giản, có thể áp dụng trong cuộc sống.

Cuộc thi được duy trì tổ chức thường niên, là sân chơi bổ ích cho các em học sinh khởi trung học, qua đó góp phần tạo môi trường, khuyến khích học sinh tìm hiểu, nghiên cứu khoa học, sáng chế các sản phẩm hữu ích phục vụ đời sống.

QUYNH LƯU

Chiều ngày 12/1, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác của Quốc hội thăm, trao quà tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hòa Bình (Vũ Thư). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, lãnh đạo Công ty Bảo hiểm PVI phía Nam.

Các đồng chí trong đoàn đã trao 200 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hòa Bình trị giá 100 triệu đồng; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đầm ấm, bình an, hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, nhân dân trong xã.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cho

gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo... Đồng chí đánh giá cao cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của tỉnh Thái Bình, trong đó huyện Vũ Thư đã quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thái Bình tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tổ chức tốt các hoạt động có ý nghĩa và hiệu quả hướng về cơ sở, nhất là các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo để mọi người, mọi nhà đều đón tết đủ đầy, vui tươi; phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

▶ TIỀN HẢI

Triển khai công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng ngày 12/1, Huyện ủy Tiền Hải tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong, sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Năm 2022, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của huyện Tiền Hải đạt được những kết quả quan trọng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công an huyện đã tiếp nhận 102 tin báo tố giác tội phạm, đã giải quyết 98 tin, đạt 96%; số vụ tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên địa bàn huyện xảy ra 73 vụ với 122 đối tượng; Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự tổng số 132 vụ, 329 bị cáo; Tòa án nhân dân huyện thụ lý 526 vụ, việc, đã giải quyết 482 vụ, việc đạt 91,63%; Chi cục Thi hành án dân sự đã thi hành xong 620 việc bằng 16.069 triệu đồng, đạt 84% về việc và 57% về tiền. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Ngành chuyên môn đã triển khai 11 cuộc thanh tra

(Xem tiếp trang 4)
MẠNH THẮNG

▶ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH

Sản xuất được 3.358 triệu kWh điện năm 2022

Sáng ngày 12/1, Công ty Nhiệt điện Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 và hội nghị người lao động.

Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng năm 2022, Công ty Nhiệt điện Thái Bình vẫn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định. Các chỉ tiêu vận hành tin cậy, an toàn, hiệu quả theo đúng kế hoạch. Nguồn nguyên, nhiên liệu được Công ty chủ động thực hiện cơ bản đáp ứng công tác vận hành nhà máy. Tổng sản lượng điện sản xuất đạt 3.358 triệu kWh; các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật khác đều đạt theo kế hoạch được Tập đoàn giao.

Năm 2023, dự báo vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty Nhiệt điện Thái Bình tập trung bảo đảm sẵn sàng lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện, phân đấu sản lượng phát điện thương mại đạt 3.420 triệu kWh. Để đạt được mục tiêu, Công ty thống nhất triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm và đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam thường xuyên quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn.

Nhân dịp này, Công ty Nhiệt điện Thái Bình tổ chức khen thưởng cho 35 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quản lý điều hành, sản xuất, kinh doanh và hoạt động công đoàn năm 2022.

KHẮC ĐUẤN

Sẵn sàng các phương án chống ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông quốc lộ 10

(Xem trang 2)



Lực lượng chức năng điều tiết giao thông trên quốc lộ 10.